
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลประชาสุขสันต์ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2559 

วันที่ 11  กุมภาพันธ์  2559 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลประชาสุขสนัต์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายมานะ          คงเทศ ประธานสภาเทศบาล มานะ          คงเทศ  
2 นายมีชัย           เทพโสภา รองประธานสภาเทศบาล มีชัย           เทพโสภา  
3 นายวีระพล        เพ็ญริยะ สมาชิกสภาเทศบาล วีระพล        เพ็ญริยะ  
4 นายเจริญ          รัตนา สมาชิกสภาเทศบาล - ลากิจ 
5 นายเลื่อน          เทียนบุญนาค สมาชิกสภาเทศบาล เลื่อน          เทียนบุญนาค  
6 นายชัยวัฒน์       แสงทวี สมาชิกสภาเทศบาล ชัยวัฒน์       แสงทวี  
7 นายกิ่ง             บุญประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล กิ่ง             บุญประเสริฐ  
8 นายสุนทร         ผิวผ่อง สมาชิกสภาเทศบาล สุนทร         ผิวผ่อง  
9 นายอุทัย           ศรีลูกหมอก สมาชิกสภาเทศบาล - ลากิจ 

10 นายบุญทัน        เพชรถึก สมาชิกสภาเทศบาล บุญทัน        เพชรถึก  
11 นายปฏิวัติ         คิมอ๋ิง สมาชิกสภาเทศบาล ปฏิวัติ         คิมอ๋ิง  
12 นายทองเคลือบ   ช่างเหลา สมาชิกสภาเทศบาล ทองเคลือบ   ช่างเหลา  
13 นายนันทภพ   วงศ์ปัญญา เลขานุการสภาเทศบาล นันทภพ   วงศ์ปัญญา  

 

ผู้มาร่วมประชุม  
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 พระพิทักษ์   คุณารกโข ประธานสงฆ์ศูนย์อบรมปฏิบัติธรรม พระพิทักษ์   คุณารกโข  
2 พระรังสรรค์   ติกขปญโญ พระวิทยากร พระรังสรรค์   ติกขปญโญ  
3 พระพันธกานต์   สิริพนโท พระวิทยากร พระพันธกานต์   สิริพนโท  
4 นางสาวทองจันทร์   ทิวโต ผู้ประสานงานคุณธรรม ทองจันทร์   ทิวโต  
5 นางสาวมัทธา   รุกขะรัตน์ ผู้ประสานงานคุณธรรม มัทธา   รุกขะรัตน์  
6 นางไสว     สิงห์ทอง นายกเทศมนตรีตําบลประชาสุขสันต์ ไสว     สิงห์ทอง  
7 นายบรรเจิด    สิงห์ทอง รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1 บรรเจิด    สิงห์ทอง  
8 นายเดชา     บัวทองคํา รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2 เดชา     บัวทองคํา  
9 นางสาวสุพรรณี  สิงห์ทอง เลขานุการนายกเทศมนตรี สุพรรณี  สิงห์ทอง  

10 นายสุดใจ     หล้าหาญ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สุดใจ    หล้าหาญ  
11 นางจิระนันท์   ไชยสุนีย์ นักวิชาการคลัง  จิระนันท์    ไชยสุนีย์  
12 นายวรพจน์         โพธิ์กาศ ผู้อํานวยกองช่าง วรพจน์         โพธิ์กาศ  
13 นายญานกร      ธรรมวิเศษ หัวหน้าสํานักปลัด ญานกร      ธรรมวิเศษ  
14 นางสาวสุภาณี    สิงห์ว ี รก.วิเคราะห์นโยบายและแผน สุภาณี      สิงหว์ ี  
15 นายวัฒนลักษณ์   ไกรทอง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม วัฒนลักษณ์   ไกรทอง  
16 นางสาวโชตินุช    เกษมณี นักวิชาการสิ่งแวดล้อม โชตินุช    เกษมณี  
17 นางสาววัชรี    กุลบุตร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ วัชรี       กุลบุตร  

/เริ่มประชุม… 
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เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น.  
ประธานสภาเทศบาล สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ,หัวหน้าส่วนราชการ, เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง

ทุกท่าน บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภา
เทศบาลตําบลประชาสุขสันต์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี  พ.ศ. 2559 กระผม    
ขอดําเนินการตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
   1.1 การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ า
   การจัดบริการสาธารณะของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล รอบท่ี 3 (ส านักปลัด) 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญหัวหน้าสํานักปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลประชาสุขสันต์ 
   ได้รับทราบครับ  
หัวหน้าส านักปลัด กราบเรียนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร

และผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบในวันนี้  เนื่องจากสํานักงาน
คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ขอความร่วมมือ
เทศบาลดําเนินการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ขั้นต่ําการจัดการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล รอบที่ 3 
และดําเนินการบันทึกข้อมูลตามแบบประเมินผลจํานวน 2 แบบ ได้แก่ แบบเทศบาล 1       
ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของเทศบาล และแบบเทศบาล 2 -1 ถึง 2-6 เป็นข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะแต่ละด้าน ซึ่งทางเทศบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ตนเอง ดําเนินการประเมินตนเองตามแบบรวบรวมข้อมูล เสนอผลการประเมินตนเองให้
ผู้บริหารทราบและรับรองความถูกต้องของข้อมูล ส่งผลการประเมินเป็นหนังสือแจ้งให้ 
สํานักงาน ก.ก.ถ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งต่อไปเป็นขั้นตอนรายงานที่ประชุมสภาเทศบาลและ
ประกาศให้ประชาชนรับทราบข้อมูลโดยผ่านกระบวนการประชาคมและ/หรือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของเทศบาลหรือประชาสัมพันธ์ช่องทางอ่ืนตามสมควรครับ ส่วนใน
รายละเอียดกระผมได้สําเนาให้ทุกท่านทราบเป็นการล่วงหน้าแล้วครับ ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
   1.2 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 บรรพชาสามเณร 
   สนองแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง  
ประธานสภาเทศบาล นมัสการพระคุณเจ้า ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ครับ 
พระพิทักษ์   คุณารกโข ขอเจริญพรนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการสภา ตลอดทั้งญาติโยมที่มีบุญ    
   ทุกท่าน วันนี้อัตมาภาพพระพิทักษ์   คุณารกโข จากศูนย์ปฏิบัติธรรมกําแพงเพชร ในอุปถัมภ์
   พระมหาโพธิวงศาจารย์ ได้จัดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 บรรพชาสามเณร สนองแผ่นดิน
   ธรรมแผ่นดินทอง  เพ่ือปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความสามัคคีในหมู่            
   เยาวชน มีจิตสาธารณะ ใฝ่สันติมีที่พ่ึงอย่างแท้จริงหล่อหลอม ปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชน
   ไทยรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม รู้คุณค่าขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทย 
   และวัฒนธรรมชาวพุทธ และสามารถนําหลักธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านํามา
   ปฏิบัติในวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสมและดีงานขึ้น ณ วัดดงอีบุก ตําบลประชาสุขสันต์ อําเภอ
   ลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร ในระหว่างวันที่ 7 – 12 เมษายน 2559 จึงได้ขอความ
   อนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์โครงการและเชิญชวนบุตรหลานที่ เรียนในระดับชั้ น                  
                   ประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ตามเอกสาร
   โครงการที่ได้แจ้งมาเป็นการล่วงแล้วขอเจริญพรทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย 
ทีป่ระชุม  รับทราบ 

/ที่ประชุม… 
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ระเบียบวาระท่ี ๒          เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
   2.1 รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลประชา      
   สุขสันต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   

เลขานุการสภาเทศบาล เรียนประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกทุกท่าน รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล
   ประชาสุขสันต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 
   ๒๕๕8 ทั้งนี้ได้สําเนาให้ทุกท่านทราบเป็นการล่วงหน้าและเอกสารมีทั้งหมดจํานวน 17 หน้า 
   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยคําหรือแก้ไขข้อความที่ขาดตกบกพร่อง หน้าใด 
   ตรงไหนบ้างครับ... ถ้าไม่มีผมขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลประชา      
   สุขสันต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม  มติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลประชาสุขสันต์ 
   สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  

สมาชิกเห็นชอบ..........9................เสียง   
ไม่เห็นชอบ..................-.................เสียง 

    งดออกเสียง.................1.................ทา่น    
ไม่มาประชุม................2.................ท่าน   

ระเบียบวาระท่ี ๓         เรื่องเพื่อพิจารณาและขออนุมัติสภาเทศบาลต าบลประชาสุขสันต์ 
3.1 ขอความเห็นชอบร่างก าหนดประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2559  

ประธานสภาเทศบาล ตามที่ประธานได้จัดทําร่างกําหนดประชุมสภาเทศบาลตําบลประชาสุขสันต์ สมัยสามัญ      
   ประจําปี พ.ศ. 2559 และกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปี สมัยแรก ประจําปี                           
   พ.ศ. ๒๕60 ตามเอกสารที่ได้แจ้งให้ทราบแล้วนั้น มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไข
   หรือไม่ครับ... ถ้าไม่มีผมขอมติเห็นชอบร่างกําหนดสมัยประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบร่างก าหนดประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2559 
สมาชิกเห็นชอบ..........9................เสียง   
ไม่เห็นชอบ..................-.................เสียง 

    งดออกเสียง.................1.................ท่าน    
ไม่มาประชุม................2.................ท่าน   

   3.2 ขอความเห็นชอบเข้าท าการศึกษาวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญเจ้าหน้าที่ ชี้แจงให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบครับ 

นางสาวโชตินุช  เกษมณี กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ปลัดเทศบาล
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ตลอดจนท่านรองนายกเทศมนตรี วันนี้ดิฉันนางสาวโชตินุช  เกษมณี มาจากบริษัท              
   คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จํากัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการขยาย
   ระบบท่อขนส่งน้ํามันไปภาคเหนือ ในส่วนของโครงการเองได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความ
   คิดเห็นของตัวแทนตําบลประชาสุขสันต์ ในวันที่ 28 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาไปแล้ว          
   ในวันนี้จะมานําเสนอโครงการ ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงพลังงานที่จะใช้บริษัทเอกชนทํา
   การขยายท่อขนส่งน้ํามันไปสู่ภาคเหนือตอนล่างและตอนบนในส่วนของตัวโครงการเดิมที่ 

/มติที่ประชุม... 
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   บริเวณคลังน้ํามันบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และระวางท่อน้ํามันขนาดประมาณ 
   14 นิ้ว ในพ้ืนที่เขตทางหลวงทั้งหมดมาจนถึงจังหวัดกําแพงเพชร ก็จะมีสถานีควบคุม     
   ความดันและวัดปริมาตร และจะแยกท่อน้ํามันออกเป็น 2 เส้น เส้นแรกจะผ่านทางหลวง
   หมายเลข 112 และ 115 ซึ่งจะผ่านพ้ืนที่ตําบลประชาสุขสันต์ไปยังคลังน้ํามันจังหวัดพิจิตร 
   ซึ่งบางพ้ืนที่จะผ่านเส้นทางเข้าออกของวัด โรงเรียน ก็สามารถแจ้งให้ระมัดระวังเส้นทางที่จะ
   ผ่านเป็นพิเศษได้ค่ะ หรืออาจจะเป็นแนวท่อหรือเคเบิลนําแสงต่างๆ ซึ่งสามารถเสนอแนะได้
   เลยนะคะ และเนื่องจากพ้ืนที่ศึกษาบางส่วนพาดผ่านเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งอยู่ในเขต
   ปกครองของเทศบาลตําบลประชาสุขสันต์  บริษัทจึงต้องขอความอนุ เคราะห์สภา            
                เทศบาลตําบลประชาสุขสันต์โปรดอนุญาตให้บริษัทคอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จํากัด    
   เข้าศึกษาวิจัยทางวิชาการในเขตปกครองของท่าน เพ่ือให้การศึกษาครั้งนี้มีความสมบูรณ์ 
   ถูกต้อง อันจะเป็นผลดีต่อสภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่และบริเวณ
   ใกล้เคียงต่อไปค่ะ ขอขอบพระคุณค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล ไม่ทราบว่าเป็นท่อฝังดินใช่ไหมครับ 

นางสาวโชตินุช  เกษมณี เป็นท่อฝังลึกใต้ดินประมาณ 1.5 เมตรค่ะ 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 

ที่ประชุม  ได้มีการอภิปรายร่วมกัน  
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามรายละเอียดหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมการพิจารณา

เห็นชอบเรื่องขอความอนุเคราะห์เข้าทําการศึกษาวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามท่ี
เจ้าหน้าทีไ่ด้ชี้แจงด้วยนะครับ 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบเรื่องขอความอนุเคราะห์เข้าท าการศึกษา วิจัยทาง
วิชาการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

สมาชิกเห็นชอบ..........9................เสียง   
ไม่เห็นชอบ..................-.................เสียง 

    งดออกเสียง.................1.................ท่าน    
ไม่มาประชุม................2.................ท่าน   

3.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ขอเชิญเจ้าหน้าทีช่ี้แจงรายละเอียดครับ 
เจ้าหน้าที่งบประมาณ กระผมนายนันทภพ   วงศ์ปัญญา ปลัดเทศบาลตําบลประชาสุขสันต์ ในฐานะเจ้าหน้าที่

งบประมาณ ได้รับแจ้งจากกองคลังยื่นขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่     
ส่วนรายละเอียดขอเชิญกองคลังชี้แจงต่อสภาฯ ครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง จากบันทึกข้อความกองคลังได้ยื่นขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังต่อไปนี้ 
เรื่องเดิม 
           ตามที่ เทศบาลตําบลประชาสุขสันต์ ได้จัดทําเทศบัญญัติเทศบาลตําบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างลานตากข้าว หมู่ที่ 1 บ้านหร่าย   
การ้อง  โดยดําเนินการก่อสร้างลานตากข้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก ลงดินถมสูง 0.05 เมตร ขนาดกว้าง 20.00 เมตร  
หนา 0.12 เมตร ยาว 30 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่รอบข้าง  
0.05 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลประชาสุข
สันต์กําหนด ตั้งไว้ 297,700 บาท นั้น  

/ข้อเท็จจริง... 
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ข้อเท็จจริง 
             กองช่าง ได้โอนเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้ งที่ 1/2559     
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 เพ่ือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างลานตากข้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
20.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 30 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่รอบข้าง 0.05 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบ 
เทศบาลกําหนด โดยเป็นเงินงบประมาณ  203,400.- บาท เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวได้ลงดินถมแล้ว จึงมีงบประมาณ
คงเหลือ 94,300.- บาท 
                 ดังนั้น กองคลัง มีความจําเป็นที่จะดําเนินการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อเครื่องใช้
สํานักงาน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ซึ่งได้นําเพ่ิมเติมแผนพัฒนาสามปี 
ตามประกาศเทศบาลตําบลประชาสุขสันต์ เรื่อง แผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 11 
ธนัวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้ 
   1. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
36,000 บีทียู ราคา 44,000.- บาท 
            2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว ) ราคา 
23,000.- บาท 

      3. เครื่องพิมพ์ชนิดแบบเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา ( 18 หน้า/นาที )  ราคา 3,700.- บาท 
      4. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  ราคา 3,100.- บาท 

 รวม  4  รายการ เป็นเงินงบประมาณ  73,800.- บาท (เจ็ดหม่ืนสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) ในการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ดังกล่าว กองคลัง มีความประสงค์จะขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกองช่าง 
แผนงานอุตสาหกรรมและและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างลานตากข้าว หมู่ที่ 1 บ้านหร่ายการ้อง ตั้งไว้ 297,700.- บาท หลังจาก
เปลี่ยนแปลงแล้วมีงบประมาณคงเหลือ  94,300.-บาท เพ่ือนํามาจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวต่อไป 

ข้อกฎหมาย 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภา  

ข้อพิจารณา 
      เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง เห็นควร
พิจารณาดําเนินการ 

๑. เห็นควรพิจารณาเพ่ือขอสภาท้องถิ่นอนุมัติการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
๒. เห็นควรแจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุดําเนินการตามระเบียบพัสดุ ฯ ต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล    การขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กําหนด 
ตามที่กองคลัง ได้เสนอต่อที่ประชุมมีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพ่ิมเติมอีก
หรือไม่ครับ 

 
/งบประมาณคงเหลือ... 
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นายเลื่อน  เทียนบุญนาค เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลประชาสุขสันต์และสมาชิกสภาเทศบาลประชาสุขสันต์ทุกท่าน 
สท. เขต 1 กระผม นายเลื่อน   เทียนบุญนาค สท.เขต 1 ขอชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณในการก่อสร้าง

คงเหลือนั้นเนื่องจากมีงบประมาณอุดหนุนมาจากทางรัฐบาล จึงได้ดําเนินการถมดินในพ้ืนที่ที่
จะก่อสร้างลานตากข้าว หมู่ที่  1 บ้านหร่ายการ้อง ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงยังคงมี
งบประมาณคงเหลือ เมื่อกองคลังแจ้งขออนุมัติงบประมาณคงเหลือดังกล่าวเพ่ือใช้ใน         
การจัดซื้อครุภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและการให้บริการแก่ประชาชน จึงขอ
สนับสนุน ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดีครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือสงสัยในการโอนงบประมาณของ       
กองคลังอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี...ผมขอมติที่ประชุมครับ ขอให้ยกมือครับ 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติอนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองคลัง) 
สมาชิกเห็นชอบ..........9................เสียง   
ไม่เห็นชอบ..................-.................เสียง 

    งดออกเสียง.................1.................ท่าน    
    ไม่มาประชุม................2.................ท่าน   

3.4 ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1  
ประจ าปี 2559  (กองช่าง)  

ประธานสภาเทศบาล   ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจําปี 2559  
   ขอเชิญกองช่างชี้แจงรายละเอียดครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง จากบันทึกข้อความกองช่างได้ยื่นขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงคําชี้แจงโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  
 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

เรื่องเดิม   

 ข้าพเจ้า นายวรพจน์  โพธิ์กาศ ตําแหน่ง หัวหน้ากองช่าง มีความประสงค์แจ้งเรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ ตามจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายละเอียดโครงการในการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
  10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 บ้านประชาสุขสันต์ จากบ้านนายสมศักดิ์  แสงจันทร์ ถึงบ้าน         
นายสมชาย   สมทอง ตั้งไว้ 121,100 บาท ดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร    
หนา 0.15 เมตร ยาว 58.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 234 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง     
ข้างละ 0.50 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ ทต.กําหนด แบบเลขที่ มฐ.ป./ทต.01 จํานวน 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 
  16. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านหนองกรด หน้าวัดหนองกรด ต่อจากที่ทําค้างไว้ ตั้งไว้ 44,800 
บาท ดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 23.00 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 93 ตารางเมตร ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310) 
 

/แก้ไขเปลี่ยนแปลง... 
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ข้อเท็จจริง  
 กองช่างขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังนี้  
  10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 บ้านประชาสุขสันต์ จากบ้านนายสมศักดิ์   แสงจันทร์ ถึงบ้าน        
นายสมชาย   สมทอง ตั้งไว้ 121,100 บาท ดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร      
หนา 0.15 เมตร ยาว 78.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 234 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง    
ข้างละ 0.50 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ ทต.กําหนด แบบเลขที่ มฐ.ป./ทต.01 จํานวน 1 ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 

แก้ไขเปลี่ยนแปลง จากเดิม  ยาว 58 เมตร เป็น ยาว 78 เมตร  
  16. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านหนองกรด หน้าวัดหนองกรด ต่อจากที่ทําค้างไว้ ตั้งไว้ 44,800 
บาท ดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 23.00 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 92 ตารางเมตร ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310)         
 แก้ไขเปลี่ยนแปลง จากเดิม  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 93 ตารางเมตร เป็น หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 92 ตารางเมตร 

ข้อพิจารณา 

 เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเห็นควร
พิจารณาดําเนินการดังนี้ 

๑. เห็นควรพิจารณาเปลี่ยนแปลง 
๒. เห็นควรแจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุดําเนินการตามระเบียบพัสดุ ฯ ต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2558 ตลอดจน    
               ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กําหนด ตามท่ีกองช่าง ได้เสนอต่อที่ประชุมมีสมาชิกสภาท่านใด
   จะซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมบ้างหรือไม่ ถ้าไม่มี...ผมขอมติที่ประชุมครับ ขอให้ยกมือครับ 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการจ่ายขาดเงินสะสม   
ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2559  (กองช่าง) 

สมาชิกเห็นชอบ..........9................เสียง   
ไม่เห็นชอบ..................-.................เสียง 

    งดออกเสียง.................1.................ท่าน    
    ไม่มาประชุม................2.................ท่าน   

3.5 ขอความเห็นชอบให้ด าเนินการรื้อพื้นสนามกีฬาเนื่องจากช ารุด (กองช่าง)  

ประธานสภาเทศบาล   ขอความเห็นชอบให้ดําเนินการรื้อพ้ืนสนามกีฬาเนื่องจากชํารุด ขอเชิญกองช่างชี้แจง 
   รายละเอียดครับ 
ผู้อ านวยการกองช่าง จากบันทึกข้อความกองช่างได้ยื่นขอความเห็นชอบให้ดําเนินการรื้อพ้ืนสนามกีฬา เนื่องจาก

ชํารุด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
เรื่องเดิม 
           ตามท่ี เทศบาลตําบลประชาสุขสันต์ ได้ดําเนินการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 3 บ้านประชาสุขสันต์ ตําบลประชา
สุขสันต์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 1/2556 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2555 โดยห้างหุ้นส่วนจํากัดตงเปียววิศวกรรม โดยนาง
อัมพร   อินเมฆ ส่งมอบงานวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 งบประมาณ 1,192,000 บาท 

/ข้อเท็จจริง… 
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ข้อเท็จจริง 
        กองช่าง ได้ตรวจสอบแล้วสนามกีฬาชํารุด ไม่สามารถใช้งานได้ พ้ืนโพลีพร๊อพไพรีน โคโพลิเมอร์ชํารุด อาจเกิด
อันตรายแก่ผู้เล่นได้ 
 กองช่างเห็นควรดําเนินการรื้อพ้ืนโพลีพร๊อพไพรีน โคโพลิเมอร์ออก และดําเนินการทาสีพ้ืน เส้นสนามฟุตซอล 
เพ่ือให้เยาวชน ประชาชนในพื้นท่ี ได้มีสนามกีฬาเล่น จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล การขอความเห็นชอบให้ดําเนินการรื้อพ้ืนสนามกีฬาเนื่องจากชํารุด ตามท่ีกองช่าง ได้เสนอต่อ
   ที่ประชุมมีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพ่ิมเติมบ้างหรือไม่ครับ 

นายเลื่อน  เทียนบุญนาค เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลประชาสุขสันต์และสมาชิกสภาเทศบาลประชาสุขสันต์ทุกท่าน 
สท. เขต 1  กระผม นายเลื่อน   เทียนบุญนาค สท.เขต 1 ขอสอบถามกองช่างว่าการขอความเห็นชอบใน
   ครั้งนี้คือการเห็นชอบให้รื้อพ้ืนสนามเท่านั้นใช่ไหมครับ เพราะในการปรับปรุงสนามซึ่งเป็น
   สิ่งก่อสร้าง ต้องได้รับการอนุมัติให้ดําเนินการอีกครั้งหนึ่งในคราวต่อไป ถูกรึไม่ครับ  

ผู้อ านวยการกองช่าง ตามท่ีนายเลื่อน   เทียนบุญนาค สท.เขต 1 กล่าว ถูกต้องทุกประการครับ เป็นการเห็นชอบให้
   รื้อพ้ืนสนามที่ชํารุดเท่านั้นครับ 

ประธานสภาเทศบาล การขอความเห็นชอบให้ดําเนินการรื้อพ้ืนสนามกีฬาเนื่องจากชํารุด ตามที่กองช่าง ได้เสนอต่อ
   ที่ประชุมมีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพ่ิมเติมบ้างหรือไม่ ถ้าไม่มี...ผมขอมติที่
   ประชุมครับ ขอให้ยกมือครับ 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการรื้อพื้นสนามกีฬาเนื่องจากช ารุด 
สมาชิกเห็นชอบ..........9................เสียง   
ไม่เห็นชอบ..................-.................เสียง 

    งดออกเสียง.................1.................ท่าน    
    ไม่มาประชุม................2.................ท่าน   

ระเบียบวาระที่ 4       เรื่องอ่ืนๆ 
   4.1 แจ้งการสํารวจข้อมูลเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  
        (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 
   4.2 แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดทําผังเมืองชุมชน (เทศบาล) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ที่ประชุม  ได้มีการอภิปรายร่วมกันและรับทราบ  

นายมานะ   คงเทศ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอและชี้แจงต่อที่ประชุมหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี ผมขอปิดการประชุม       

ปิดประชุม     เวลา  11.05 น. 

 
 
(ลงชื่อ)     นันทภพ    วงศ์ปัญญา   ผู้จดบันทึกการประชุม     (ลงชื่อ)      มานะ  คงเทศ     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

          (นายนันทภพ    วงศ์ปัญญา)                                (นายมานะ  คงเทศ) 
 เลขานุการสภาเทศบาลตําบลประชาสุขสันต์   ประธานสภาเทศบาลตําบลประชาสุขสันต์ 

/ตรวจสอบความถูกต้อง… 
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ตรวจสอบความถูกต้อง 
 
 
 

                                       (ลงชื่อ)      เลื่อน  เทียนบุญนาค      ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                     (นายเลื่อน  เทียนบุญนาค)                        
          สมาชิกสภาเทศบาลตําบลประชาสุขสันต์ เขต 1 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)      ปฏิวัติ   คิมอ๋ิง     กรรมการตรวจรายงาน     (ลงชื่อ)         กิ่ง    บุญประเสริฐ     เลขานุการตรวจรายงาน 
            (นายปฏิวัติ   คิมอ๋ิง)                                       (นายกิ่ง    บุญประเสริฐ)                   
 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลประชาสุขสันต์ เขต 2                 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลประชาสุขสันต์ เขต 2 


